

KHOA KINH TẾ HỌC:

10 năm- Một chặng đường phát triển

PGS.TS Vũ Kim Dũng

Trưởng khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân

Cùng với quá trình trưởng thành, phát triển và hội nhập của Đại học Kinh tế quốc dân - một trường đại học đầu ngành của cả nước – Khoa Kinh tế học được thành lập theo Quyết định số 3261/ QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 22 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo với mục tiêu là đào tạo những cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và kiến thức chuyên sâu về kinh tế học, có kỹ năng phân tích hoạt động của nền kinh tế và đánh giá tác động của các chính sách kinh tế, dự báo kinh tế và có khả năng tham gia hoạch định chính sách đến nay đã tròn mười năm.

Trong mười năm qua, cán bộ, giáo viên Khoa Kinh tế học đã hoàn thành tốt nhiệm vụ: thực hiện đào tạo 361 sinh viên đại học các khoá 48-54 và hàng trăm học viên cao học, nghiên cứu sinh các khoá 5-21. Trong quá trình đào tạo, các sinh viên thể hiện tốt năng lực nghiên cứu khoa học. Rất nhiều sinh viên đạt giải thưởng cao cấp Trường, Bộ về nghiên cứu khoa học đối với các đề tài mang tính cập nhật, thời sự của nền kinh tế. Các sinh viên tốt nghiệp ra trường phát huy tốt năng lực chuyên môn và kiến thức được đào tạo trong công việc. Nhiều học viên nắm giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan chính phủ, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp.

Được thành lập trên cơ sở 3 bộ môn: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô và Lịch sử kinh tế với lực lượng giáo viên, cán bộ nghiên cứu ban đầu còn mỏng cho đến nay Khoa Kinh tế học đã xây dựng được một đội ngũ có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm. Hiện nay, Khoa có 47 cán bộ giáo viên, trong đó, có 05 PGS, 19 Tiến sĩ, 04 nghiên cứu sinh ở nước ngoài, 15 thạc sĩ. Rất nhiều cán bộ, giáo viên của Khoa được đào tạo ở các nước phát triển như Anh, Úc, Nhật... Nhiều cán bộ, giáo viên trong Khoa chủ trì và tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ, Trường, các cơ quan Chính phủ và các tổ chức nghiên cứu độc lập. Rất nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước. Khoa cũng đã phát hành được một hệ thống hoàn chỉnh các giáo trình, tài liệu phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên và giáo viên.

Những thành tựu kể trên là kết quả của nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, giáo viên của Khoa và sự hỗ trợ to lớn của Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường. Trong thời gian tới, Khoa Kinh tế học định hướng một số nội dung chủ đạo: cải tiến chương trình đào tạo; cải thiện hệ thống giáo trình tài liệu; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; mở rộng hoạt động nghiên cứu khoa học; và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu. □